

Số:

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA TỈNH

Tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào vùng dân tộc của tỉnh nhìn chung ổn định, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi được giữ vững. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được duy trì thường xuyên, công tác phòng, chống dịch bệnh (đặc biệt là dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu) được các cấp, ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, trong tháng xảy ra bão lũ trên địa bàn các huyện miền núi và gây thiệt mạng về người và tài sản, cụ thể: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 6 diễn ra từ ngày 08-11/10/2020, trên địa bàn các huyện miền núi đã xảy ra mưa lớn kéo dài làm 01 người chết (huyện Ba Tơ), nhiều nhà bị sập (Sơn Tây 02 nhà, Ba Tơ 01 nhà), vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều diện tích đất canh tác bị sa bồi thủy phá, diện tích rừng trồng bị thiệt hại...

II. MỘT CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THÁNG 10

- Phối hợp với UBND các huyện tổ chức Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Hội thi Tuyên truyền Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg; tổ chức Hội nghị tập huấn đảm bảo trật tự an toàn giao thông vùng DTTS (Đợt II năm 2020).

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện đón tiếp Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Minh Long đến tham quan học tập trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tổ chức thăm hỏi người có uy tín trong đồng bào DTTS bị ốm đau.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020.

- Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trong năm 2020.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo đúng quy định; thực hiện rà soát, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, các kiến nghị sau Giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh.

- Tham dự Hội thảo chia sẻ kết quả rà soát 5 năm thực hiện đề án Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn I (2015-2020) và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2021-2025) do Ủy ban Dân tộc tổ chức.

- Triển khai thực hiện một số công việc về tổ chức, hành chính, quản trị tại cơ quan như: Nâng bậc lương thường xuyên; triển khai thực hiện Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Ioffice) dùng chung trong cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; thực hiện rà soát điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020; thực hiện các thủ tục điều động tiếp nhận, bàn giao công tác của Trưởng Ban...

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK, xã an toàn khu; các thôn ĐBKK:

Tổng kinh phí giao là: 62.878 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 58.553 triệu đồng (*phân khai đợt 1 là 49.561 triệu đồng; phân khai đợt 2 là 3.992 triệu đồng; chưa phân khai là 5.000 triệu đồng*), vốn sự nghiệp là 4.325 triệu đồng. Kết quả thực hiện như sau:

- Đối với nguồn vốn đầu tư: Thực hiện đầu tư cho 122 công trình cơ sở hạ tầng. Trong đó, có 35 công trình trả nợ, chuyển tiếp, gồm: 23 công trình giao thông, 03 công trình thủy lợi, 04 công trình sinh hoạt cộng đồng, 03 công trình nước sinh hoạt, 02 công trình giáo dục; có 87 công trình đầu tư mới gồm: 61 công trình giao thông, 16 công trình thủy lợi, 05 công trình sinh hoạt cộng đồng, 04 công trình nước sinh hoạt 01 công trình dân dụng khác. Hiện nay các công trình trả nợ, chuyển tiếp đã hoàn thành, các công trình đầu tư mới đang triển khai thực hiện. Kết quả giải ngân vốn đầu tư 35.850 triệu đồng, tỷ lệ 61,23%. Đối với nguồn vốn đầu tư năm 2019 được kéo dài thực hiện trong năm 2020 là 5.678 triệu đồng, các địa phương đã thực hiện giải ngân được 4.715 triệu đồng, đạt 82,9%.

- Vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng: UBND các huyện đã phân khai cho các xã để thực hiện duy tu bảo dưỡng 24 công trình cơ sở hạ tầng, hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện và chỉ có huyện Ba Tư giải ngân được 197 triệu đồng, đạt 4,5% tổng kế hoạch vốn giao toàn tỉnh.

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn:

Tổng kinh phí giao 16.479 triệu đồng (ngân sách Trung ương) để thực hiện các nội dung như sau:

- Phân bổ cho UBND các huyện miền núi 13.183 triệu để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 3.296 triệu đồng để xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Đến nay, các huyện chỉ mới phê duyệt dự án chi tiết của các xã, chưa thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng và giải ngân vốn.

- Phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 500 triệu đồng để thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng thuộc Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch để thực hiện; chưa giải ngân.

c) Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; thôn đặc biệt khó khăn:

Tổng kinh phí giao của Tiểu dự án này trong năm 2020 là 3.028 triệu đồng, Ban Dân tộc tỉnh đã lấy ý kiến đề xuất nội dung thực hiện của UBND các huyện và đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch đấu thầu và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành công tác đấu thầu và sẽ triển khai thực hiện từ ngày 22/10/2020, dự kiến đến 30/11/2020 hoàn thành tất cả các nội dung đào tạo, tập huấn. Đã làm thủ tục tạm ứng 1.402 triệu đồng, đạt 46,3% kế hoạch vốn.

2. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cuối năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND các huyện có đồng bào DTTS sinh sống, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách 306 người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2022. Tổng kinh phí phân bổ để thực hiện chính sách này trong năm 2020 là 4.569 triệu đồng (trong đó: giao cho Ban Dân tộc tỉnh là 1.769 triệu đồng, giao cho UBND các huyện là 2.800 triệu đồng). Kết quả thực hiện như sau:

a) Đối với các nội dung do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện:

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; phối hợp với các sở ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh xem xét quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tại Hội nghị sơ kết (*đã trình hồ sơ cho Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh*).

Đã phối hợp với Bưu điện tỉnh cấp báo Quảng Ngãi và báo Dân tộc và Phát triển cho tất cả người có uy tín, cấp 45 đài radio cho NCUT thay thế năm 2020, tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín và gia đình người có uy tín qua đời, ốm đau... Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Công an tỉnh đón tiếp, việc với các Đoàn đại biểu người

có uy tín của 06 huyện miền núi và một số tỉnh bạn đến thăm và làm việc tại Ban. Tổng kinh phí đã thực hiện là 835 triệu đồng, đạt 47,2% so kế hoạch giao.

b) *Đối với những nội dung do UBND các huyện thực hiện:* UBND các huyện đã phê duyệt kế hoạch để triển khai thực hiện chính sách này trong năm 2020; trong đó UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và tập huấn cho người có uy tín trên địa bàn huyện; đồng thời cũng đã tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín và gia đình người có uy tín qua đời, ốm đau...

3. Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg:

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Tổng kinh phí được UBND tỉnh giao là 2.235 triệu đồng, các huyện miền núi thực hiện nội dung hỗ trợ cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thiếu nước sinh hoạt để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt. hiện nay, các huyện đang cấp dụng cụ chứa nước, ống dẫn nước, hoặc hỗ trợ để hộ đào giếng....

- Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển: Tổng vốn năm 2020 là 11.029 triệu đồng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 phân khai kế hoạch vốn đầu tư, để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Sơn Tây thực hiện dự án Điểm định canh, định cư tập trung Tà Đô, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây. Đến nay, dự án đang được thi công và đã giải ngân được 55% kế hoạch vốn giao.

4. Về khắc phục sạt lở của dự án ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long

- Khái quát tình hình thực hiện dự án: Dự án định canh, định cư tập trung Đồng Tranh được UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư và được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1480/QĐ-SXD ngày 29/5/2017. Tổng mức đầu tư của dự án là 14.995 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án có 01 gói thầu xây lắp (*gồm các hạng mục: san ủi mặt bằng, đường giao thông, cấp - thoát nước và hệ thống điện*).

Dự án hoàn thành vào tháng 4/2018, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu hoàn thành trong tháng 10/2018 và yêu cầu khắc phục một số tồn tại. Ban Dân tộc tỉnh đã yêu cầu các đơn vị thi công triển khai khắc phục. Tuy nhiên, giữa tháng 12/2018, trên địa bàn huyện Minh Long xuất hiện nhiều đợt mưa lũ lớn đã làm sạt lở đất và hư hỏng các cơ, mái taluy và bê tông thoát nước dọc trong mặt bằng xây dựng công trình. Ngoài ra, trong quá trình lập hồ sơ thu hồi đất của dự án, đơn vị được hợp đồng thực hiện việc thu hồi đất không lập dự toán và thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích của các trụ điện và hành lang lưới điện 22Kv của dự án nên không thể bàn giao hồ sơ hệ thống điện cho điện lực theo quy định.

Sau khi dự án bị hư hỏng, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế sạt lở, hư hại tại công trình và báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi (đơn vị bảo hiểm công trình) kiểm tra, thực hiện công tác bảo hiểm công trình, tuy nhiên đơn vị này từ chối việc thực hiện bảo hiểm vì hiệu lực bảo hiểm liên quan đến tiến độ xây lắp của dự án đã chấm dứt từ ngày 31/3/2018.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã rà soát, nghiệm thu bàn giao trước 22/45 lô đất tại dự án không bị ảnh hưởng của sạt lở cho địa phương tiến hành đưa các hộ dân vào ĐCĐC vào ngày 01/9/2019. Đến nay, đã có 14/22/45 hộ đã vào làm nhà ở tại dự án này.

- Về tình hình khắc phục sạt lở của dự án: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: số 32/UBND-KT ngày 04/01/2019, số 3829/UBND-KT 08/7/2019 và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan gồm: Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế dự án xác định tình hình hư hỏng và đã 02 lần đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo ổn định công trình lâu dài tại văn bản số 290/BC-BDT ngày 08/5/2019 và tại văn bản số 528/BDT-CSĐT ngày 23/8/2019.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2203/UBND-KT ngày 18/5/2020 về việc khắc phục sạt lở dự án Định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, huyện Minh Long và trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 14/5/2020 của lãnh đạo UBND tỉnh với lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND huyện Minh Long; ngày 16/6/202, Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp tục đề xuất phương án khắc phục sạt lở của dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định để trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 341/TTr-BDT .

Trên cơ sở đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường dự án (vào ngày 26/6/2020) và lấy ý kiến của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1245/SXD-ĐT&HT ngày 07/7/2020. Đến ngày 01/10/2020, Sở Xây dựng đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc khắc phục dự án này (tại báo cáo số 133/BC-SXD). Hiện nay đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo ở vùng miền núi Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020:

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 667/UBND-KT ngày 21/02/2020 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở số liệu của UBND các huyện, Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách trong năm 2020 là 34.112,4 triệu đồng (tại văn bản số 280/BDT-CSĐT ngày 25/5/2020).

Đối với kinh phí tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã theo đề nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã xác định nhu cầu kinh này (*dự toán kinh phí tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện trong năm 2018 và dự kiến trong năm 2020*); Ban đã tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí (*tại văn bản số 493/BDT-CSĐT ngày 07/9/2020*).

Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 4126/UBND-KT chỉ đạo Sở Tài chính và UBND các huyện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kinh phí thực hiện chính sách trong năm 2020. Tuy nhiên đến nay nguồn kinh phí thực hiện chính sách này chưa được giao cho các địa phương để thực hiện.

Để thực hiện chính sách này trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 457/BDT-CSĐT ngày 20/8/2020, UBND tỉnh đã có văn bản số 4061/UBND-KT ngày 31/8/2020 giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Ban Dân tộc tỉnh việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh trong năm 2021 nhưng đến nay Ban Dân tộc tỉnh chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính.

6. Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020:

Tổng kinh phí được phân khai cho các địa phương thực hiện chính sách này trong năm 2020 là 9.360 triệu đồng. Các địa phương đã thực hiện hỗ trợ cho 196.878 khẩu/52.001 hộ các mặt hàng thiết yếu như: nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối iốt theo đúng quy định. Tổng kinh phí đã thực hiện là 9.358,589 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch vốn giao. Các địa phương đã hoàn thành việc cấp phát vào ngày 17/01/2020 (*nhằm ngày 23 tháng chạp năm Canh Tý*).

7. Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020:

Năm 2020, UBND tỉnh giao kinh phí để thực hiện Đề án này trên toàn tỉnh là 1.550 triệu đồng, trong đó, Ban Dân tộc được phân bổ 270 triệu đồng, các huyện miền núi là 1.280 triệu đồng (Sơn Hà 400 triệu, Ba Tư 300 triệu đồng, Sơn Tây 205 triệu đồng, Trà Bồng 255 triệu đồng, Minh Long 120 triệu đồng).

Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020, đã ký hợp đồng với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh để đưa tin, phóng sự trên PTQ bằng tiếng Kinh, Hrê, Co về nội dung: Những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Sơn Hà; kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND

huyện Ba Tơ, UBND huyện Sơn Hà triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại địa bàn huyện. Hiện nay đã tổ chức hoàn thành Hội thi tuyên truyền tại huyện Ba Tơ và huyện Sơn Hà. Kinh phí đã giải ngân đạt 70% kế hoạch giao. Đối với các địa phương, hiện nay đang tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở. Kinh phí đã thực hiện 450/1.280 triệu đồng, đạt 35% kế hoạch giao.

8. Chương trình giáo dục đời sống gia đình cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh:

Năm 2020, Tổng kinh phí được giao để thực hiện nội dung này trong năm 2020 là 116 triệu đồng. Ban Dân tộc đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020 và đã ký hợp đồng với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh để đưa tin, phóng sự trên PTQ bằng tiếng Kinh, Hrê, Co về nội dung: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đồng bào dân tộc Hrê và Cadong. Đã hoàn thành phát sóng và thanh lý hợp đồng. Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND huyện Trà Bồng mở 02 lớp tập huấn, Ban Dân tộc cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện phối hợp để tổ chức tập huấn vào ngày 22,23/10/2020 sắp đến. Kinh phí giải ngân đạt 50% Kế hoạch giao.

9. Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ:

Năm 2020, kinh phí thực hiện Đề án này là 180 triệu đồng. Hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020. Ban Dân tộc đã ký hợp đồng với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đưa tin, phóng sự trên PTQ bằng tiếng Kinh, Hrê, Co về nội dung: Công tác Bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi; kết quả hoạt động của người có uy tín trong công tác thực hiện chính sách dân tộc trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay đã phát sóng 02 chuyên đề và đã thanh lý hợp đồng. Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện Sơn Hà, Ba Tơ mở 4 lớp tập huấn; thời gian dự kiến vào ngày 28,27,28/10/2020. Kinh phí giải ngân đạt 49% kế hoạch giao.

10. Đề án đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1163/QĐ-TTg trên địa bàn miền núi năm 2020:

Kinh phí để thực hiện nội dung này là 270 triệu đồng. Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020. Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND huyện Sơn Tây, Minh Long triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các huyện nêu trên. Do tình hình Covid đang diễn ra phức tạp nên Hội thi chưa được diễn ra theo Kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Ban Ký hợp đồng với đơn vị thi công và đã lắp đặt hoàn thành 12 tấm pano tuyên truyền tại huyện Ba Tơ và đã thanh lý hợp đồng. Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện Minh Long đã tổ chức hoàn thành Hội thi. Huyện

Sơn Tây dự kiến tổ chức Hội thi vào cuối tháng 10/2020. Kinh phí giải ngân đạt 80% Kế hoạch giao.

11. Về công tác tuyên truyền luật Giao thông đường bộ theo Chương trình phối hợp số 126/CTPH-BDT- BATGT ngày 22/7/2015 giữa Ban Dân tộc và Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh được Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh phân khai 50 triệu đồng để thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Ban Dân tộc đã xây dựng Kế hoạch để triển khai tại các địa phương Sơn Tây, Minh Long và huyện Sơn Hà. Hiện nay Ban Dân tộc đã tổ chức hoàn thành 01 lớp tại huyện Sơn Tây; huyện Minh Long tổ chức vào ngày 12/10/2020; huyện Ba Tơ tổ chức vào ngày 13/10/2020. Kinh phí đã giải ngân đạt 30% kế hoạch giao.

IV. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 11 năm 2020

1. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành và các địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện hoàn thành các chính sách dân tộc do Ban trực tiếp triển khai thực hiện như: Tiêu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; Chương trình giáo dục đời sống gia đình cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh (tổ chức 02 lớp tại huyện Trà Bồng); Đề án đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ (tổ chức 03 lớp tập huấn về trên địa bàn huyện Sơn Hà, Ba Tơ).

3. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. Tham mưu UBND tỉnh tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

4. Thực hiện việc khắc phục sạt lở và bồi thường để thu hồi đất đối với dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Hoàn thành công tác thanh tra việc tổ chức thực hiện một số chính sách dân tộc năm 2018 - 2019 trên địa bàn huyện Trà Bồng. Duy trì việc thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tại cơ quan

theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ủy ban Dân tộc;
- Vụ ĐP II;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân